



คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ๙๖๓/๙/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีประกาศลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๒๔ ราย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน ๑๘ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอนันท์ พิทักษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แนนท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๑	นายสนิท มีพีชน	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๓๕๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๒๕๘๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๒	นายสาธิต เข้มกำเนิด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๒ (ลาดกระบัง) สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วิชาการ	ชำนาญการ	๒๒๖๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๒๗๔๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๓	นายทองศักดิ์ หน่อสุวรรณ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๓๐๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๓๓๙๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๔	นายภูเดช วุฒิวงศ์วัฒน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๖๐๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะนิง จังหวัดนครศรีธรรมราช	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๗๐๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๕	นายวีระ บัวจันทร์	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๔๑๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๘๓๖	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๖	นายวันไชย สุนทรพิพัฒน์กุล	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๙๘๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๔๙๗๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

๑๗/๙

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๗	นางอุภากรินทร์ เค้าแค้น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	วิชาการ	ชำนาญการ	๒๓๕๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๒๒๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๘	นางกฤษณา คำหวาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๘๐๕๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๕๕๙๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๙	นายพิชัย เข้มเงิน	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วิชาการ	ชำนาญการ	๕๙๒๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๕๙๓๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๐	นางเบญจวรรณ สิทธิตุ่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	วิชาการ	ชำนาญการ	๓๙๒๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๘๒๓๙	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๑	นายประจิม เนียมสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๒๔๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๒๕๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๒	นางสมคิด ตัวสมพงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๕๐๓	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๕๔๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง



บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แนบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๒๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาราชการแทน					ถึงวันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่		
๑๓	นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๘๑๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๗๓๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๔	นายสถิตย์ ศรีสุข	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๗๕๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๘๑๑	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๕	นางณัฏฐนิชา เวชกุล	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๙๙๘๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๙๙๓๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๖	นายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๐๑๗๓	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๐๘๙	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๗	นางสาวรัตนา แสงสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ	๒๘๙๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๔๗๐	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๘	นายณรงค์ ทูลสูงเนิน	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๑๑๔๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๑๐๖๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	-	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

๒๒๖